

## ระวังเป็นเหยื่อ ...สินค้าปลอม

นำเสนอเมื่อ : 5 ต.ค. 2552

เดี๋ยวนี้ซักร้านใคร ๆ บ่นให้ฟังเรื่องแพะเรอ หรือถูกหลอกก็ไม่รู้แะ ให้ซื้อของปลอมมาใช้ ซึ่งใช้ได้ไม่กี่วันก็เจ๊งหรือหมดสภาพซะแล้ว เพราะคุณภาพของสินค้าปลอมจะไปสู้ของแท้ได้ไง ซึ่งใครที่เคยใช้ (ทั้งของเกและของจริง) ก็คงรู้อยู่แก่ใจ

ส่วนสินค้าปลอมที่นำมา ขายตามท้องตลาดกันให้ควัก ก็มีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแอร์คอนดิชั่น, นาฬิกา, เครื่องคิดเลข, เครื่องคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, แบตเตอรี่, อุปกรณ์เสริมที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และมือถือทั้งหลาย รวมไปถึงเสื้อผ้า, แชมพู, ครีมนวดผม, โลชั่นบำรุงผิว และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย โอ้ย...ซื้ในใจจะระเนกันตอนนั้นก็คงบอกกันไม่ไหวแน่ ๆ เพราะมันเยอะเหลือเกินนะสิ

ทำให้ผู้ซื้อที่ไม่รู้โอ้ไหนโอ้ไหน ว่าสินค้าชิ้นไหนเป็นสินค้าจริงหรือสินค้าปลอม ซื้อสินค้าเหล่านี้ไปใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะดูไม่ออกนี่หว่าอันไหนของจริงหรืออันไหนของเก จึงเสียตั้งค้ไปแต่ได้สินค้าไรคุณภาพมาแทน ก็น่าเสียดายซะตงสดางคจริงใหม่ ยิ่งตอนนี้พวกเราได้ไม่มีเงินเหลือกินเหลือใช้ซะด้วย ดังนั้น เวลาจะซื้ออะไรมาใช้สักอย่างจึงควรรอบคอบกันหน่อย

แต่เท่าที่สังเกต บุงคุณก็ชอบซื้อของปลอมมาใช้นะ อย่างเช่นของเลียนแบบแบรนด์เนมั่ง โปโลนาฬิกา, เสื้อผ้าหรือถือกระเป๋ายี่ห้อหนึ่งยี่ห้อนี้ ก็อ้างว่าทำให้คนใช้ดูภูมิฐานขึ้น บางคนบอกทำให้เขาดูเทเอาไว้อวดสาวได้...ว่าเขานั้น แถมของปลอม บางอย่างคุณภาพก็สมควรจะราคาที่น่ามาขายถูก ๆ นั้นแหละ

อีกอย่าง สินค้าที่ว่าปลอม ๆ บางทีก็ไม่ได้ปลอมอะไรหรอก เพียงแต่ทำให้คล้ายกับของแท้เข้าไป พอคนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นเขาแล้วเกิดชอบใจจึงซื้อมาใช้ ทั้ง ๆ ที่ยี่ห้อก็คนละชื่อกันเลย

ส่วนสินค้าอีกประเภทที่บอกว่าปลอม แต่ที่แท้เป็นเพราะสินค้าหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุต่างหาก ก็ควรระวังกันไว้สักนิด พวกนี้มักขายถูกเป็นพิเศษจึงถูกใจ "คนชอบของถูก" นะซี

ที่เจ็ยแจ้วมานี้ไม่เชียวให้ ใช้ของปลอมนะจ๊ะ เพราะของปลอมส่วนใหญ่มาให้โทษมากกว่าให้ประโยชน์แห่ง ๆ แถมตอนนี้ที่ฮิตปลอมกันมากเห็นจะเป็นโทรศัพท์มือถือนี้แหละ ไม่รู้เป็นไงปลอมกันซะจริง ส่วนมือถือมือ 2 นี้ก็ควรระวังไว้ด้วยว่าจะถูกยอมแมวขาย ดังนั้น เพื่อป้องกันการใช้ของปลอมหรือของไรคุณภาพมาใช้ จึงทำแบบนี้ เชน...

1. ถ้ามีสตางค์นะก็ ซื้อสินค้าใหม่มาใช้ซะเลยสิ จะมัวซื้อของมือ 2 มาใช้ทำไมล่ะ
2. ซื้อจากร้านที่ไว้ใจได้ หรือร้านที่รู้จักกัน คนขายก็น่าจะจริงใจกับเรามั้งสิน่า
3. ตรวจสอบว่า สินค้าบางอย่างที่ควร มีใบรับประกันคุณภาพนะ คนขายให้มาด้วยไหม?
4. สุดท้ายอย่าซื้อเพราะราคามันยั่วชวนเพราะถูกมาก ๆ หรือถูกอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะเสี่ยงกับการจ่ายเงินเพียงไม่กี่ตั้งค์แต่แลกกับอันตราย ที่แฝงมากับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพก็ไม่ ควรนะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

